

Th hai tu n XXVIII th ng ni n

Phúc Âm: Lc 11, 29-32

"Không ban cho dòng gi ng này đi m l nào ngoài đi m l c a tiên tri Giona".

Tin M ng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.

Khi y, th y dân chúng t ng đoàn lũ t t p i, Chúa Giêsu phán r ng: "Dòng gi ng này là dòng gi ng gian ác. Chúng đòi đi m l , nh ng s không ban cho chúng đi m l nào, ngoài đi m l c a tiên tri Giona. Vì Giona đã nên đi m l cho dân thành Ninivê th nào, thì Con Ng i cũng s là đi m l cho dòng gi ng này nh v y. Đ n ngày phán xét, n hoàng ph ng nam s đ ng lên t cáo và lên án dòng gi ng này, vì bà đã t t n cùng trái đ t mà đ n nghe s khôn ngoan c a Salomon. Nh ng ở đây còn có ng i h n Salomon. Dân thành Ninivê cũng s đ ng lên t cáo và lên án dòng gi ng này, vì h đã sám h i theo l i Giona gi ng, nh ng ở đây còn có ng i h n Giona n a".

Suy ni m

Đ NG THÁCH TH C THIÊN CHÚA TRONG S KIÊU NG O!

(Lc 11, 29-32)

"Tôi đã đi kh p vũ tr , nh ng không th y Thiên Chúa ở đâu c !" . Đó là l i th t lên t m t phi hành gia c a Liên Xô sau chuy n thám hi m vũ tr .

Thật vậy, tâm thức của con người trong thời đại này thiên về thức dục, vì thế, họ chỉ tin khi mắt thấy, tai nghe. Thái độ này trùng hợp với tâm thức của những người Phariseu thời Đức Giêsu.

Số có sự hiềm khích đối với Đức Giêsu, vì thế, họ tận dụng mọi cơ hội để thử thách Ngài. Hôm nay, họ đòi hỏi Đức Giêsu phải làm một dấu lạ để họ tin. Tuy nhiên, họ đã bỏ quên vì bản chất của phép lạ không nhằm thỏa mãn sự tò mò hay hiểu biết của con người, nên Đức Giêsu đã không đáp ứng nhu cầu bất chính của họ.

Thật vậy, nội dung và ý nghĩa của phép lạ không nằm ở việc thỏa mãn trong sự thách thức, mà là ngang qua phép lạ, người đón nhận sẽ có tâm tình sám hối, thay đổi đời sống và có mối liên quan thân mật, tin tưởng nơi Thiên Chúa và có tấm lòng bao dung với tha nhân. Số bị nạn đời này được khải đi tâm tình khiêm tốn và sống sàng làm mọi việc đời sống cho phù hợp với Thánh Ý Thiên Chúa.

Thức trước ngày nay của mọi người chúng ta hẳn rất giống với người Phariseu khi xưa! Chúng ta hay xin Chúa cho mình làm ăn phát đạt, mà không hề để ý đến cách kinh doanh của mình! Có khi kinh doanh bất chính nhưng vẫn xin Chúa cho thuận buồm xuôi gió! Hay chúng ta tác vào những chuyện trái với luân thường đạo lý, nhưng lại xin được bình an! Hoặc xin Chúa chữa lành bệnh tật nhưng đời sống không có gì thay đổi...! Đôi khi cũng có những người thách thức Chúa như những người Phariseu khi xưa!

Số đi gặp Lời Chúa hôm nay mọi người chúng ta hãy hãy nhẩy bèn với Chúa, để nhận ra một phép lạ vĩ đại, thức mà Ngài vẫn thường làm trên cuộc đời và trong cuộc sống của chúng ta, đó là tình yêu thương, sự bao dung của Thiên Chúa dành cho nhân loại.

Thật vậy, nếu Chúa không yêu thương và đời sống của chúng ta, hẳn chúng ta đã không bao giờ có được như ngày hôm nay!

Đừng thử thách sự khiêm tốn của sống bình đời đời sống, trở nên người hiền lành, khiêm nhường. Có thế, chúng ta mới hy vọng được Chúa ban thưởng hạnh phúc Nước Trời.

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con nhận ra sự quan phòng của Chúa trên cuộc đời chúng con, để từ đó, chúng con sống trong sự khiêm tốn và tin tưởng vào Ngài. Amen.

Giuse Vinh Sơn Nguyễn SSP

Kính chuyển:

Hàng
